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"ดาว์พงษ์"
มอบนโยบายคุรุสภาหาทางลดภาระครูที่ต้องต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทุกปี
ควรศึกษาหาเหตุผลเพื่อความชัดเจน

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ประชุมการมอบนโยบายการบริหารงานสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่า ตนให้ความสำคัญกับข้าราชการทุกระดับ
โดยเฉพาะผู้อำนวยการสำนักที่จะต้องเป็นหลักในการช่วยขับเคลื่อนงานทุกๆ อย่าง
จึงได้มีการมอบหมายงานให้เลขาธิการคุรุสภาไปทำการบ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้มา
เพื่อจะได้รับฟังแนวคิดและแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยให้เวลาในการทำการบ้านถึงสิ้นเดือน
ส่วนเรื่องนโยบายรัฐบาลขณะนี้จะมีการประเมินผลงานข้าราชการ
ฉะนั้นทุกส่วนราชการจะต้องมีวิธีที่ทำให้หัวหน้าส่วนราชการแสดงผลงานออกมา เพื่อจะได้ผลการประเมินที่ชัดเจน
โดยสรุปการประชุมขอย้ำกับข้าราชการคุรุสภาที่มีหน้าที่ดูแลวิชาชีพและจรรยาบรรณของครู
ว่าจะต้องเป็นตัวอย่างของข้าราชการกว่า 400 คน ซึ่งก็เป็นและดีอยู่แล้ว
ส่วนรายละเอียดที่จะต้องมีการปรับแก้อะไร อย่างไรบ้าง เลขาธิการคุรุสภาได้นำมาเสนอในส่วนหนึ่งแล้ว
และตนจะมีการรับฟังรายละเอียดอีกที และนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ซึ่งมีแนวทางอยู่แล้ว
และจะมีการจัดเวทีเฉพาะอีกครั้งหนึ่ง

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ตนสนใจเรื่องการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้
เพราะการต่อใบประกอบวิชาชีพนั้นมีหลายประเภท และบางประเทศก็มีการต่อปีที่ 10 พอเลยปีที่ 10
ไปก็ไม่ต้องมาเสียเวลาในการต่ออายุอีก แต่บางประเทศก็มีการต่ออายุถี่กว่าไทย

“โจทย์ที่ผมให้กลับไปคือ ทำไมถึงต้องต่อใบอนุญาตครู อย่าหาว่าผมสงสัยเลย
แต่อยากจะให้กลับไปคิดและศึกษาหาเหตุผลให้ชัดเจน เพราะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะลดภาระครู
และคิดว่าจะลดภาระครูอะไรได้บ้าง แต่การลดภาระนั้นจะหลับหูหลับตาทำไม่ได้ เพราะทำกันมานานแล้ว
ต้องมีเหตุผลในการทำ” พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าว. 
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